

เสริมสร้างทักษะให้ลูกน้อยไปกับ 3 กิจกรรมพัฒนา EF

นำเสนอเมื่อ : 16 ก.ค. 2562

พัฒนาการของเด็กเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องใส่ใจเป็นอันดับต้นๆเพื่อเสริมสร้างทักษะพื้นฐานให้พวกเขาสมบูรณ์แบบ โดยเฉพาะ**กิจกรรมพัฒนาEF**ที่จะช่วยเติมเต็มทักษะในด้านต่างๆอย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นทักษะริเริ่มลงมือทำ, ทักษะการวางแผน, ทักษะมุ่งเป้าหมาย, ทักษะการยืดหยุ่นความคิด, ทักษะความจำนำมาใช้, ทักษะการคิดไตร่ตรอง, ทักษะจดจ่ออยู่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง, ทักษะควบคุมอารมณ์และทักษะประเมินตนเองซึ่งทั้ง9 ด้านนั้นถูกแยกมาจาก3 กลุ่มหลักเช่นกลุ่มทักษะพื้นฐาน, กลุ่มทักษะกำกับตนเองและกลุ่มทักษะปฏิบัติถือได้ว่ากิจกรรมพัฒนาEF

มีความสำคัญกับการเสริมทักษะให้ลูกของคุณเป็นอย่างมากโดยเฉพาะช่วงวัย3 -

6 ขวบซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการพัฒนาEF จึงจำเป็นต้องหากิจกรรมที่เหมาะสมให้พวกเขาได้ทำวันนี้เราจะมาแนะนำ3 กิจกรรมพัฒนาEF ที่จะช่วยเติมเต็มและเพิ่มประสบการณ์ให้ลูกๆของคุณมาดูกันเลยว่ามีที่ไหนบ้าง



ขอบคุณรูปภาพจาก: facebook.com/chefutown

โรงเรียนสอนทำอาหารสำหรับเด็ก“เชฟทาวน์” (Chefu Town)

การเรียนรู้ทำอาหารสำหรับเด็กๆ นั้นถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมพัฒนาการEF ได้เป็นอย่างดีด้วยหลักสูตรที่เข้มข้นและได้มาตรฐานพวกเขาจะได้ลงมือทำทุกขั้นตอนด้วยตัวเองพร้อมกับประกบคู่ด้วยผู้สอนมากประสบการณ์ที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดอีกทั้งยังได้เพิ่มเติมทักษะในด้านภาษาอังกฤษจากการเรียนรู้ผ่านบัตรคำรวมไปถึงคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จากการคำนวณส่วนผสมต่างๆ ที่สำคัญน้องๆ หนูๆ ยังได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการปรุงอาหารได้อย่างเต็มที่โดยทางโรงเรียนเปิดให้บริการ 2 คลาส 1.) MOMMY AND ME ตั้งแต่อายุ 1.5 - 3 ขวบ เปิดโอกาสให้พ่อแม่เขาไปร่วมสนุกสร้างสีสันกับพวกเขา 2.) คลาสปกติตั้งแต่อายุ 3 - 12 ปี ที่เรียนร่วมกับเด็กคนอื่นๆ เพื่อให้พวกเขารู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน



ขอบคุณรูปภาพจาก: kiddeepass.com

คิตส์มิวสิค (Kidsmusic)

สถาบันสอนดนตรีสำหรับเด็กเล็กที่จะช่วยเติมเต็มพัฒนาการของพวกเขาให้ดีขึ้นพร้อมเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลง และจังหวะของดนตรี รวมไปถึงทักษะทางด้านภาษาที่จะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านจากบทเรียนที่เปลี่ยนไปทุกสัปดาห์ โดยเปิดรับสอนตั้งแต่อายุแรกเกิดจนถึง 3 ปี โดยมีผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ดูแลอย่างใกล้ชิดถือได้ว่าเป็นกิจกรรมพัฒนาการEF ให้กับน้องๆ หนูๆ ได้เป็นอย่างดี



ขอบคุณรูปภาพจาก: [facebook.com/KidZaniaBangkok](https://www.facebook.com/KidZaniaBangkok)

คิตส์ซาเนีย(Kidzania)

เมืองจำลองขนาดใหญ่ที่จะช่วยเติมเต็มความฝันของน้องๆหนูๆที่อยากทำอาชีพต่างๆได้เป็นอย่างดีให้พวกเขาได้สวมบทบาทที่มีให้เลือกเป็นมากกว่า80 อาชีพไม่ว่าจะเป็นคุณหมอม, นางพยาบาล, พนักงานดับเพลิง, สัตวแพทย์, ช่างตัดผม, นักข่าวและอื่นๆอีกมากมายพร้อมกับเรียนรู้และปฏิบัติงานจริงทุกขั้นตอนในเมืองจำลองแห่งนี้เป็นกิจกรรมพัฒนาการEF ที่ครบครันในทุกด้านเลยทีเดียว

สำหรับพ่อแม่ท่านไหนกำลังมองหากิจกรรมพัฒนาการEF อยู่ละก็ลองพาน้องๆหนูๆไปทำกิจกรรมทั้ง3 สถานที่ที่เราได้แนะนำไปได้เลยรับรองเลยว่าได้ทั้งความรู้ทักษะต่างๆเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนที่สำคัญยังเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้พวกเขาได้ดีเลยทีเดียว